

Số: 6460/SYT-VP

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2019

V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC mùa hanh khô và dịp Tết Nguyên đán năm 2020

Kính gửi: Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 170/BCĐ ngày 23/12/2019 của Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô và dịp Tết Nguyên đán năm 2020, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhất là việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong việc sử dụng điện, gas...; chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ, các biện pháp thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những quy định mới mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa; tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót, tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình, đảm bảo thực hiện có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ (*lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ*). Xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định, nhất là các phương án xử lý tình huống cháy, nổ lớn có huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Sở Y tế.
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ

